

# ยูเอ็นย้ำโลกต้องเข้มกฎหมายนมผง

● เจนีวา-สหประชาชาติย้ำเตือนความจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายต่อต้านการทำตลาดนมผงทดแทนนมแม่อย่างเข้มงวด ไม่เช่นนั้นการรณรงค์เลี้ยงเด็กด้วยนมแม่จะไม่สำเร็จ

องค์การอนามัยโลก กองทุนเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) และเครือข่ายปฏิบัติการอาหารเด็ก (ไอบีเอฟเอเอ็น) ออกแถลงการณ์ระบุว่าการเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมมารดาที่มีประโยชน์มหาศาล แต่หลายประเทศยังล้มเหลวในการปราบปรามการทำตลาดนมผง ทำให้ทารกได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้องผ่านการโฆษณาและการตลาดที่อ้างสรรพคุณที่ไม่มีหลักฐานพิสูจน์ เมื่อการตลาดบิดเบือนการรับรู้ของพ่อแม่ บั่นทอนความมั่นใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมจากอก จึงส่งผลให้เด็กมากมายพลาดประโยชน์จากนมแม่ที่ควรได้รับ

ผู้เชี่ยวชาญยืนยันประโยชน์ของนมแม่ต่อสุขภาพของเด็กมานาน ทั้งทำให้เด็กสุขภาพแข็งแรง สติปัญญาดีกว่า และมีความเสี่ยงเป็นเบาหวานหรือโรคอ้วนต่ำ ขณะผลศึกษาวิจัยการ

แพทย์แลนเซต ที่เผยแพร่ในปีนี้ ประเมินว่า การเสียชีวิตของเด็กกว่า 8 แสนคน และจากมะเร็งทรวงอก 2 หมื่นคน อาจหลีกเลี่ยงได้ในแต่ละปี หากทารกได้รับนมแม่นานกว่าเดิม

องค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟ แนะนำให้ทารกกินนมแม่อย่างเดียวใน 6 เดือนแรก จากนั้นควรให้นมแม่ต่อไปพร้อมกับอาหารป้อนดกภัย และถูกหลักโภชนาการอื่นจนอายุ 2 ขวบเป็นอย่างน้อย แต่ทั้งที่มีประโยชน์ชัดเจน กลับมีเด็กเพียง 1 ใน 3 เท่านั้นที่กินนมแม่อย่างเดียวในช่วงครึ่งขวบแรก ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่เคยดีขึ้นในรอบ 20 ปีมานี้

นานาชาติเห็นพ้องว่า จะพยายามผลักดันตัวเลขนี้ให้เพิ่มเป็นอย่างน้อย 50% ภายในปี ค.ศ.2025 แต่แรงกดดันจากอุตสาหกรรมนมผงที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ความพยายามในเรื่องนี้เป็นเรื่องยาก

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมนมผงมียอดขายเกือบ 4.5 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อปี และคาดว่าจะเพิ่ม

เป็น 7 หมื่นล้านดอลลาร์ภายในปี ค.ศ.2019

สถิติพบว่า มี 135 ประเทศจาก 194 ประเทศที่มีมาตรการทางกฎหมายรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่ยึดหลักเกณฑ์สากลว่าด้วยเรื่องการตลาดอาหารทดแทนนมแม่ขององค์การอนามัยโลก เพิ่มขึ้นจาก 103 ประเทศในปี 2554 กระนั้น รายงานพบว่า มีแค่ 39 ประเทศที่มีมาตรการครอบคลุมหลักเกณฑ์อย่างครบถ้วน อันรวมถึงห้ามโฆษณาและแจกตัวอย่างนมผงอย่างสิ้นเชิง ห้ามติดฉลากแสดงสรรพคุณด้านสุขภาพหรือโภชนาการ และต้องแจ้งผู้บริโภคว่านมแม่มีคุณค่าเหนือกว่านมผง

ประเทศร่ำรวยสุดของโลก ที่มักเป็นมิตรกับภาคธุรกิจ มีกฎหมายอ่อนแอที่สุด โดยในยุโรป มีประเทศที่มีกฎหมายเข้มงวดเพียง 6% สหรัฐ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ไม่มีมาตรการใดๆ ทางกฎหมายเลย ส่วนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประเทศที่มีกฎหมายครอบคลุมหลักเกณฑ์นมผง 36% แอฟริกา 30% และเมดิเตอร์เรเนียน 29%